
BORGARRÁÐ 20. júní 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
starfslokasamninga - R18080131

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir skýringum á þeirri miklu hækkun sem 
hefur orðið á milli ára vegna starflokasamninga. Þá er enn fremur spurt: Eru til einhver 
viðmið hjá Reykjavíkurborg hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að starfslokasamningar komi 
til greina, þ.e. hvaða starfsmönnum bjóðast starfslokasamningar og hverjum ekki? 


